

สร้างสรรค์การอ่านเพื่อเด็กไทย : ร้านนายอินทร์ ร่วม
แบ่งปันความรักต่อยอดความรู้ให้กับน้องๆ ในโครง
การ “ปันความรักด้วยความรู้” ที่จัดขึ้นต่อเนื่องสู่ปีที่
13 โดยในครั้งนี้ บริษัทอมรินทร์ บুক เซ็นเตอร์
จำกัด นำทีมโดยผู้บริหาร คุณระพี อุทกะพันธุ์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการสายงานค้าปลีก ร่วมมอบห้องสมุด
โฉมใหม่ และหนังสือเสริมสร้างความรู้จากร้านนาย
อินทร์ รวมถึงอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาจาก
ผู้สนับสนุนใจดี ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดบางช้าง
เหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 4
กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำหรับโรงเรียนใดมี
ความประสงค์รับบริจาคหนังสือเพื่อให้น้องๆ ได้อ่าน
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2423-9999
ต่อ 6444 และทุกท่านสามารถแสดงความจำนงค์

**ร่วมบริจาคเงิน หรือหนังสือให้ห้องๆร่วมกับเราได้ที่
กล่องรับบริจาคภายในร้านนายอินทร์ทุกสาขาทั่วประเทศ
ติดตามกิจกรรมโครงการ “ ปันความรักด้วย
ความรู้ ” ในครั้งต่อ ๆ พร้อมร่วมพูดคุยกับเราได้ที่ทาง
Facebook และ Twitter หรือพบกับกิจกรรมดีๆ
ตลอดปีได้ที่ www.nain.com**



คุณรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) และ คุณยุทธชัย เตยพระราชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันภัยแนวใหม่ “Worry Free, MSIG Easy Pack” พลิกโฉมประกันให้เป็นที่ “จับต้องได้” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ผู้นำทางความคิด ที่เข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยทางเอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย และธนาคาร ยูโอบี เล็งเห็นว่าสภาพเศรษฐกิจกำลังอยู่ในระยะฟื้นตัว และเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับความคุ้มครองประกันภัยใกล้ตัว เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยโรคมะเร็ง โดยไม่ต้องตรวจสอบสภาพรถ หรือตอบคำถามสุขภาพใดๆ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ “Worry Free, MSIG Easy Pack” จะเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยในรูปแบบกล่องที่นอกจากลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ และความคุ้มครองจะเป็นไปตามแผนที่ระบุไว้แล้ว ลูกค้ายังหมดกังวลเรื่องเหตุการณ์ต่างๆและสามารถมั่นใจได้ว่าเอ็ม เอส ไอ จี พร้อมจะคุ้มครองและให้บริการด้วยความประทับใจ และยังสามารถนำกล่องกลับมาใช้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังสามารถมอบเป็นของขวัญให้กับบุคคลที่รักได้ในราคาที่ทุกคนสามารถซื้อได้ โดยกรอกรายละเอียดที่แนบมา พร้อมรับกรมธรรม์และความคุ้มครองทันทีที่เริ่มเปิดกล่อง ซึ่งผลิตภัณฑ์ “Worry Free, MSIG Easy Pack” ที่เปิดตัวในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 นั้น ได้แก่ประกัน PA & Cancer ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Worry Free, Drink Coffee” ให้ลูกค้าสามารถนั่งจิบกาแฟได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลเมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น และ “Worry Free, Go Drive” สำหรับประกันกล่อง Motor ซึ่งลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองรถยนต์ และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside assistance ให้ลูกค้าทุกท่านสามารถขับรถยนต์ไปเที่ยวพักผ่อนได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้น

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารยูโอบี ทุกสาขาทั่วประเทศ

